

\*

Số 1171 -CV/HNDT

V/v tăng cường công tác tuyên truyền  
phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh

### **Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố**

Trong 8 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, lực lượng Công an với vai trò nòng cốt đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm, qua đó tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế, song vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, có đan xen, gắn kết giữa các loại tội phạm và mang tính lưu động cao với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Để góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư.

Thực hiện Công văn số 107/BCĐ (CA), ngày 04/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, hội nghị, hội thảo chuyên giao khoa học kỹ thuật; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn; Website Hội, qua nhóm (Zalo, Facebook)... chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân, con em nông dân và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; đặc biệt là Chương trình số 49-CTr/TU ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1042/KH-UBND tỉnh ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến các băng, ổ nhóm, “tín dụng đen”, tội phạm mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em với nội

dung, nhiệm vụ của Đề án, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Gắn với công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản để cán bộ, hội viên nông dân, con em nông dân, người thân trong gia đình và nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm

3. Thực hiện vai trò giám sát hoạt động của lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu chính quyền các chính sách cho cán bộ, hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm, trong đó chú ý đến các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, số lao động thất nghiệp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, làm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm và trở thành nạn nhân trong các vụ mua bán người, xuất khẩu lao động tái phép.

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tăng cường công tác trao đổi, đối thoại, lắng ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tham gia hòa giải, giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, địa bàn dân cư, khu, cụm công nghiệp.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nội dung nêu trên; chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai đến tất cả các chi, tổ Hội và hội viên nông dân nắm vững và tích cực tham gia thực hiện.

*(Gửi kèm phụ lục thông báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình hiện nay của Công an tỉnh Bình Dương).*

**Nơi nhận:**

- Ban DT, TG, QP, AN (TW HND Việt Nam);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Thường trực (Công an tỉnh);
- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh;
- Như kính gửi;
- Lưu Ban TC-HC-KT, Ban TG, Website.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Xuân Hòa**

## PHỤ LỤC

### Thông báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trong tình hình hiện nay

(kèm theo Công văn số 107/BCĐ(CA) ngày 14/10/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh)

#### 1. Tội phạm trộm cắp tài sản

Thời gian qua, tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều, diễn biến phức tạp, nổi lên là trộm "đá nóng" xe mô tô, trộm đột nhập vào các công ty, doanh nghiệp, nhà dân để đập phá két sắt, cạy phá tủ, rương đồ và đập cửa kính xe ô tô để lấy trộm tài sản, trộm bể kính chiếu hậu xe ô tô, gây mất ANTT tại địa phương.

\* *Nguyên nhân*: chủ yếu là do người dân, người quản lý tài sản chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong quản lý và bảo vệ tài sản của mình như: không khóa cốp, khóa còng xe máy, để phương tiện ở những nơi không có người trông giữ; cửa nhà, cửa tum khóa bằng các loại khóa không bảo đảm an toàn, thậm chí quên không khóa; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh (camera ghi hình), hệ thống chiếu sáng, tường rào không bảo đảm, không có phương án tuần tra, bảo vệ canh gác, nhất là ban đêm, ngoài giờ làm...

#### \* *Phương thức, thủ đoạn hoạt động*

- Trước khi gây án các đối tượng thường đi chuyên xung quanh khu vực gây án để nắm tình hình về thời gian, thói quen sinh hoạt của chủ tài sản hoặc người quản lý, lối vào, lối ra, nơi gắn camera, thiết bị báo động...

- Lợi dụng sơ hở của người dân chủ quan không khóa cửa khi đi ra ngoài, khi ngủ; để xe trước cửa nhà, cửa phòng trọ, vỉa hè, lề đường không có người trông coi, không khóa cốp, khóa còng; để tài sản có giá trị gần cửa ra vào, cửa sổ...

- Đối tượng thường nhắm đến những hộ gia đình thường xuyên vắng nhà không có người trông coi, hộ gia đình biệt lập với xung quanh, hộ không trang bị hệ thống chống trộm...; hướng đột nhập thường là cổng chính, cổng sau, cửa sổ, cửa tum, lỗ thông gió...

- Các đối tượng trộm cắp tài sản thường sử dụng kích thủy lực để phá cửa, kim cộng lực, đèn khò lửa để cắt khóa hoặc sử dụng chìa khóa vạn năng, vạm phá khóa "chữ T" (đoạn) để bẻ khóa lấy trộm tài sản và sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ khí chống trả để tẩu thoát nếu bị phát hiện.

- Một số đối tượng rảo quanh các tuyến đường trong khu dân cư, vắng người qua lại, khi phát hiện xe ô tô đậu ngoài đường, vỉa hè không có người trông coi, quản lý hoặc do người điều khiển phương tiện say sưa mất khả năng nhận thức, đối tượng dùng vật cứng đập phá cửa kính lấy trộm tài sản bên trong xe ô tô hoặc bể trộm kính chiếu hậu xe ô tô.



*\* Biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản*

- Đối với tài sản là xe máy: Cần trang bị thêm hệ thống chống trộm như khóa bánh, khóa càng, khóa chân chống hoặc khóa điện để chống trộm, lắp hệ thống còi báo động... Chú ý để xe ở những nơi dễ quan sát, phải có người trông coi, để xe vào trong nhà, không nên để xe ở sân, trước cửa nhà hay hành lang; rút chìa khóa cất vào nơi an toàn.

- Đối với các hộ gia đình:

+ Cần gia cố các loại cửa, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra kỹ các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa tum, cửa ra vào ban công, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhiều ngày phải nhờ người trông coi. Nên làm tường rào ngăn chặn việc leo trèo từ cây xanh, trụ điện để đột nhập vào trong nhà, trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động để quan sát từ xa. Tạo mối quan hệ gắn bó với người xung quanh và phải biết số điện thoại của nhau để yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

+ Hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao như vàng bạc, đá quý, tiền... trong nhà cũng như không chia sẻ thông tin, hình ảnh về kiến trúc nhà cửa, tài sản, lịch trình cá nhân khi vắng nhà lên các trang mạng xã hội.

+ Thường xuyên hướng dẫn người già và trẻ em ở nhà phải khóa, chốt cửa cẩn thận; tuyệt đối không tự động mở công, mở cửa cho người lạ mặt vào nhà khi không quen biết hay chưa trao đổi với người thân.

+ Khi phát hiện kẻ trộm vào nhà phải bình tĩnh xử lý, bảo đảm an toàn cho người già, trẻ nhỏ, nhanh chóng điện báo cho lực lượng chức năng, hàng xóm, người thân hỗ trợ khi đã đủ điều kiện an toàn; cẩn trọng, không vội vàng hô hoán, truy bắt đối tượng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng khi đối tượng có vũ khí.

- Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học: Cần bố trí bảo vệ 24/24 giờ, thường xuyên tập huấn chuyên sâu về kiến thức pháp luật và cung cấp thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản cho cán bộ, công chức cơ quan nắm được để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Lắp đặt hệ thống giám sát an ninh (camera, hệ thống báo động...) ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao, xây dựng tường rào, duy trì tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản.

## **2. Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội**

Hiện nay, tình hình tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội diễn ra phức tạp, gây hoang mang, lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Các vụ án chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt, khi va chạm giao thông, xích mích trong cử chỉ, lời nói trong lúc uống rượu bia hoặc mâu thuẫn kéo dài trong tranh chấp đất đai, tài sản, nợ nần, mâu thuẫn ghen tuông tình

ái nhưng không được phát hiện, giải quyết kịp thời. Hậu quả để lại đối với xã hội là rất lớn, không chỉ trực tiếp tước đoạt tính mạng, sức khỏe của con người, gây bức xúc dư luận mà ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT tại địa phương.

*\* Nguyên nhân*

- Đa số các đối tượng phạm tội có lối sống buông thả, thích thể hiện, xem thường pháp luật, dễ bị kích động dẫn đến các hành vi bạo lực, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

- Do ảnh hưởng của các thông tin tiêu cực, văn hóa phẩm độc hại, phim ảnh bạo lực ngày càng nhiều, nhất là trên môi trường mạng xã hội, internet. Mâu thuẫn bột phát giữa con người với con người, trong cạnh tranh làm ăn, sinh hoạt dẫn đến xảy ra xung đột, bạo lực.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa sâu rộng; công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa triệt để; các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở một số địa phương còn mang tính hình thức.

- Công tác quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình không phạm tội hiệu quả chưa cao.

*\* Phương thức, thủ đoạn hoạt động:* Ngay sau khi xảy ra xích mích, mâu thuẫn, đối tượng muốn trả thù, thể hiện cái "tôi" nhằm tước đoạt mạng sống, gây thương tích cho đối phương để trả thù nên có sự chuẩn bị về hung khí, vũ khí nguy hiểm hoặc rù rê, lời kéo thêm bạn bè, bạn đồng hương đi giải quyết mâu thuẫn hoặc sử dụng hung khí, vật dụng sẵn có để tấn công đối phương.

*\* Biện pháp phòng ngừa*

- Mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; không tụ tập sử dụng rượu bia và các chất kích thích để hạn chế nguy cơ phát sinh mâu thuẫn. Gia đình phải tăng cường quản lý, giáo dục con em của mình trong việc chấp hành pháp luật; đẩy mạnh việc giáo dục trách nhiệm về bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính bản thân mình và của người khác để có cách hành xử đúng mực. Bản thân mỗi người phải biết kiềm chế nóng giận, kiểm soát cảm xúc khi gặp mâu thuẫn, xích mích, tránh ẩu đả, đánh nhau gây thương tích.

- Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết dứt điểm, kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong Nhân dân, không để các trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp âm ỉ, kéo dài dẫn đến phát sinh tội phạm; thường xuyên tiến hành các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng dưới nhiều hình thức, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân hiểu, biết và chấp hành pháp luật.

- Khi phát hiện các vụ việc xích mích, mâu thuẫn hoặc phát hiện các đối tượng tụ tập sử dụng các loại hung khí, vũ khí nguy hiểm để tụ tập đánh nhau phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý, ngăn chặn kịp thời.

### 3. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng tăng với nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi; đối tượng thường lợi dụng lòng tham, niềm tin hoặc giả danh cơ quan tư pháp đe dọa bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

*\* Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm*

- Thủ đoạn lợi dụng lòng tham của người dân

+ Lừa đảo nhận quà từ nước ngoài: Các đối tượng kết bạn qua Facebook, Zalo... giới thiệu là người nước ngoài để làm quen với bị hại, hứa hẹn chuyên cho bị hại món hàng, quà có giá trị lớn. Sau đó bố trí các đối tượng giả danh nhân viên sân bay, hải quan, bưu điện, thuế... liên lạc với bị hại thông báo tiền, hàng đã chuyển về Việt Nam và yêu cầu bị hại phải nộp thuế, lệ phí, cước phí... để nhận hàng; sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp thì chúng chiếm đoạt tiền và ngắt liên lạc.

+ Lừa tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Sendo, Tiki, Lazada...): Các đối tượng mạo danh nhân viên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Sendo, Lazada...) tuyển cộng tác viên làm các nhiệm vụ chuyển tiền thanh toán các đơn hàng để tăng tương tác, doanh số... theo đơn hàng bất kỳ và hứa hẹn trả tiền công, lợi nhuận cao từ 10% đến 30%. Sau khi tạo dựng niềm tin cho bị hại bằng một số đơn hàng giá trị nhỏ thanh toán hoa hồng đầy đủ thì chúng yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng giá trị lớn hơn, sau đó đưa ra các lý do người cộng tác vi phạm: lỗi sai cú pháp, vượt quá định mức số tiền thanh toán trong ngày, quá hạn... dẫn đến bị khóa tài khoản và yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để bảo lãnh, xác minh tài khoản... thì mới cho rút lại tiền gốc và lãi. Đối tượng đưa bị hại vào tình trạng muốn lấy lại tiền, tiếc tiền nên phải làm theo cho đến khi hết khả năng thanh toán thì mới biết bị lừa.

+ Lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo: các đối tượng kêu gọi người dân bỏ tiền tham gia đầu tư, mua - bán, giao dịch các loại "tiền ảo", "tiền kỹ thuật số", "tiền mã hóa" (Bitcoin, Ethereum, USDT...) trên các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO), sàn đầu tư ngoại hối... gắn mác giấy phép hoạt động của nước ngoài, kèm theo các lời cam đoan, hứa hẹn lợi nhuận lớn, bảo hiểm vốn... Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chu sán sẽ can thiệp làm mất giá trị của đồng tiền ảo, điều chỉnh kết quả giao dịch thắng thua một cách tinh vi hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

+ Lừa đảo trúng thưởng: Các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook...) có giao diện giống các công ty, tập đoàn kinh doanh, nhắn thông tin khuyến mại hoặc trúng thưởng đến người sử dụng. Để tạo sự tin tưởng cho nạn

nhân, chúng thường tạo ra những chương trình khuyến mại, trúng thưởng có giá trị cao như xe máy SH, điện thoại, ô tô... Sau đó chúng dẫn dụ bị hại truy cập các trang web giả mạo điền thông tin cá nhân như email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng để nhận thưởng, mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu bị hại nộp tiền lệ phí để nhận giải thưởng rồi chiếm đoạt.

- Thủ đoạn lợi dụng lòng tin của người dân

+ Lừa đặt cọc mua hàng nhằm chiếm đoạt tài sản: Các đối tượng đăng tin bán ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, đồ dùng... trên các trang mạng xã hội (Facebook, zalo,...). Sau khi nhận được tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản trước từ người đặt mua hàng, đối tượng không giao hàng hoặc giao hàng giả, sau đó khóa trang mạng, cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

+ Chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản cá nhân (Zalo, Facebook...), mạo danh người thân, người quen để lừa vay tiền, chuyển tiền: Các đối tượng hack để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo của người sử dụng, sau đó giả danh chủ tài khoản để nhắn tin cho người thân, bạn bè hoặc các mối quan hệ uy tín để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp sau đó chiếm đoạt tài sản.

+ Lừa vay vốn qua mạng: Lợi dụng tâm lý muốn được vay vốn với số tiền lớn, lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn, các đối tượng đã đăng tin cho vay vốn thông qua các ứng dụng, mạng xã hội như (Zalo, Facebook...). Sau khi tiếp cận được nạn nhân, chúng sử dụng sim, tài khoản thuộc các trang mạng xã hội để hướng dẫn thực hiện thủ tục vay thông qua các ứng dụng tài chính online. Tiếp theo, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản mà chúng cung cấp với các lý do như chuyển tiền để chứng minh tài chính, nộp tiền thuế khoản vay, chuyển tiền để bảo đảm hồ sơ vay, tài khoản yêu cầu vay bị sai hoặc thiếu thông tin; số tiền vay vượt quá định mức vay... Sau khi nạn nhân chuyển tiền thì các đối tượng nhanh chóng rút tiền khỏi tài khoản, khóa sim, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

- Thủ đoạn lợi dụng sự sợ hãi của người dân

+ Mạo danh thông báo của ngân hàng, tổ chức tín dụng để chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản: Đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng để gửi tin nhắn, gọi điện thông báo tài khoản của khách hàng có dấu hiệu hoạt động bất thường, đang bị trừ phí hoặc đăng ký một số dịch vụ mà khách hàng không hề hay biết và dọa khóa tài khoản. Để giải quyết các vấn đề trên, đối tượng hướng dẫn khách hàng truy cập trang web giả mạo ngân hàng, cài đặt ứng dụng do chúng tạo ra nhằm đánh cắp các thông tin tài khoản ngân hàng gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP ngân hàng, rồi chúng rút tiền trong tài khoản để chiếm đoạt.

+ Lừa giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án: Đối tượng giả danh là cán bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án gọi điện cho

nạn nhân thông báo có liên quan đến vụ án hình sự, ma túy, rửa tiền... xuyên quốc gia để gây sức ép, dọa nạt làm người dân hoang mang, làm giả các lệnh bắt giam, khởi tố của Cơ quan Công an để đe dọa nạn nhân, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra, chứng minh số tiền của bị hại có liên quan đến tội phạm hay không, nếu không sẽ được hoàn trả. Bị hại nghĩ mình không phạm tội nên đã chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp hoặc tài khoản do mình tạo ra rồi cung cấp mã OTP cho đối tượng, sau đó bị chiếm đoạt tiền.

+ Lừa thông báo phạt vi phạm hành chính (vi phạm giao thông, nợ cước điện, nước...): Các đối tượng giả danh nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước viễn thông; nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước, dọa cắt điện; giả danh Cảnh sát giao thông gọi điện thông báo phạt nguội, gây tai nạn bỏ trốn... nhưng thực chất, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng phần mềm công nghệ cao (Voice Over IP - cách gọi sử dụng ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng máy tính), giả số điện thoại trên màn hình, giả số điện thoại công khai của các cơ quan nhà nước để gọi điện đến thuê bao di động, điện thoại bàn của người dân gây hoang mang, lo sợ nhằm khai thác thông tin cá nhân, để người dân cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

\* *Biện pháp phòng ngừa*: Để đề phòng, tránh rủi ro, người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác thực. Khi phát hiện các dấu hiệu, thông tin liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý. Lưu ý: Cơ quan Nhà nước không làm việc với người dân, người vi phạm qua điện thoại, mạng xã hội hay yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Cơ quan, tổ chức Nhà nước mời và làm việc với người dân trực tiếp tại trụ sở. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn nêu trên, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.

#### **4. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức ký chuyển nhượng bất động sản**

Thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục cảnh báo các thủ đoạn đầu cơ, môi giới bất động sản gây “sốt đất ảo”, lũng đoạn thị trường để trục lợi; nhiều bài báo đã vạch mặt các đối tượng lợi dụng tình hình biến động bất thường của thị trường bất động sản, sự thiếu hiểu biết về thông tin nhà đất, ham muốn kiếm lời trong thời gian ngắn của người dân, thông qua hình thức “đặt cọc” lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên tính cảnh giác của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo gây thiệt hại số tiền lớn cho bản thân và người thân.



Để góp phần nâng cao tính cảnh giác của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh khuyến cáo và đề nghị:

- Đối với cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai: Công khai, minh bạch thông tin liên quan đến quy hoạch đất đai, bố trí đất tái định cư, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, các dự án bất động sản đã đủ các thủ tục pháp lý, có thể giao dịch mua bán... bảo đảm để người dân sớm tiếp cận các thông tin chính thống, ngăn chặn tình trạng “nhiều loạn thông tin, sốt ảo đất đai, đầu cơ, thao túng thị trường đất đai”, gây bất ổn thị trường, tạo kẽ hở cho tội phạm lợi dụng, xảy ra tranh chấp, khiếu kiện gây mất ANTT.

- Đối với công dân: Khi tham gia các hoạt động đầu tư liên quan đến lĩnh vực đất đai, công dân có trách nhiệm tìm hiểu Luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, bất động sản, các thông tin chính thống của Nhà nước về quy hoạch đất, bố trí đất tái định cư..., có trách nhiệm với tài sản bản thân bỏ ra để đầu tư bất động sản, đảm bảo giao dịch đúng quy định của pháp luật. Tránh việc thiếu hiểu biết do không chịu tìm hiểu kiến thức pháp luật và hám lời, dẫn đến bị tội phạm lợi dụng, tranh chấp.

### **5. Tội phạm Mua bán người**

Trong thời gian gần đây, nhiều nạn nhân đã bị mắc bẫy, bán sang Campuchia vào các công ty do người Trung Quốc quản lý thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: cá cược, đánh bạc trực tuyến, lừa đảo qua mạng... hoặc bị bán vào các cơ sở karaoke, massage. Tại đây người lao động bị các đối tượng ép phải ký giấy mượn nợ kèm theo những khoản phạt với số tiền rất lớn để áp bức, bóc lột sức lao động, nếu ai từ chối sẽ bị đe dọa, đánh đập hoặc yêu cầu gia đình mang tiền chuộc nếu người lao động muốn nghỉ việc. Đáng chú ý, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện loại tội phạm mua bán người là trẻ sơ sinh, đây là loại tội phạm thể hiện bản tính vô nhân đạo, đặc biệt nguy hiểm khiến dư luận bức xúc.

#### *\* Phương thức, thủ đoạn hoạt động*

- Lợi dụng người lao động bị mất việc làm, hoàn cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các đối tượng đăng tải các thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài có nguồn thu nhập cao, hoặc tuyển dụng tiếp viên phục vụ tại các cơ sở karaoke, massage với mức lương dao động từ 20-50 triệu/1 tháng trên các trang mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ người lao động: khi người lao động đồng ý, các đối tượng sẽ lừa bán qua Campuchia hoặc vào các cơ sở massage, karaoke để thu lợi bất chính.

- Các đối tượng thường xuyên đến các Bệnh viện phụ sản trên địa bàn để lấy thông tin và chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai đến khám, những người chuẩn bị sinh hoặc mới sinh con tại bệnh viện nhưng không có nhu cầu

nuôi con vì lý do hoàn cảnh, lý do làm lỡ, lý do kinh tế gia đình... để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh, chuẩn bị sinh với một số tiền lớn. Sau khi nhận mua được các trẻ sơ sinh, đối tượng lên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook (do các đối tượng tạo lập nhóm kín) để rao bán với giá từ 35.000.000đ đến 60.000.000đ/01 trẻ sơ sinh, để hợp thức các loại giấy tờ có liên quan, các đối tượng làm giả các loại giấy tờ (giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy xác nhận ADN...) và bán cho người mua với giá từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ/01 bộ hồ sơ giả nhằm thu lợi bất chính.

*\* Biện pháp phòng ngừa:*

- Người lao động khi tìm việc làm cần liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động uy tín, được nhà nước cấp phép. Ngoài ra cần hiểu rõ các quy định của pháp luật về lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm mà cơ quan chức năng truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang báo, mạng xã hội để chủ động phòng ngừa.

- Nhanh chóng trình báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện người thân trong gia đình bị lừa bán hoặc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc môi giới lao động ra nước ngoài trái phép, mua bán trẻ em để kịp thời hỗ trợ giải cứu các nạn nhân và tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định.

## **6. Tội phạm liên quan "Tín dụng đen"**

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Người dân và doanh nghiệp rất cần các nguồn vốn để trang trải cuộc sống và đầu tư kinh doanh; trong khi đó rất nhiều người dân, doanh nghiệp không đủ điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn vay của Ngân hàng, tổ chức tín dụng uy tín. Do đó, các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" lợi dụng các điều kiện này để hoạt động.

*\* Phương thức, thủ đoạn hoạt động:* Các đối tượng "tín dụng đen" hiện nay hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, biến tướng, núp bóng dưới các cơ sở cho vay tài chính, cơ sở cầm đồ, cho vay qua các APP trên các trang mạng, ứng dụng điện thoại... Lãi suất mà các đối tượng cho vay rất cao, có những mức lãi suất "cắt cổ", nhưng các đối tượng này khi tư vấn cho người vay thì thường che giấu bằng các khoản phí, lãi thấp theo ngày dẫn đến lúc vay người dân không ý thức được mức lãi suất cao "cắt cổ" khi vay trong thời gian nhiều ngày. Đến khi người vay bị vướng phải các bẫy "tín dụng đen" không có khả năng chi trả, các đối tượng này sử dụng nhiều chiêu trò để đòi nợ như: tạt sơn, ném chất bẩn, gọi điện thoại khủng bố, hăm dọa người vay, bạn bè, người thân để ép buộc trả tiền.

*\* Biện pháp phòng ngừa*

- Người dân cần chủ động tìm hiểu, nhận biết các phương thức thủ đoạn của hoạt động “tín dụng đen” được các cơ quan nhà nước đăng tải, tuyên truyền trên báo đài, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội... để nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh vướng vào các bẫy “tín dụng đen”.

- Tuyệt đối không vay tiền của các cá nhân, các tổ chức tín dụng không uy tín; không vay tiền qua các ứng dụng hoạt động trái phép trên không gian mạng. Khi vay cần tìm hiểu thật kỹ các nội dung như: hợp đồng cho vay, lãi suất vay, các loại phí, hợp đồng phụ, phí phạt khi chậm trả lãi...; không để các ứng dụng cho vay truy cập vào danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân trong điện thoại; không cung cấp thông tin, hình ảnh của cá nhân, người thân, bạn bè, cơ quan cho người lạ.

- Khi bị vướng phải các bẫy “tín dụng đen” hoặc bị các đối tượng siết nợ như tạt sơn, ném chất bẩn, gọi điện thoại khủng bố, hăm dọa người vay, bạn bè, người thân để ép buộc trả tiền... người dân cần nhanh chóng báo đến cơ quan Công an, đồng thời chủ động cung cấp cho cơ quan Công an các giấy tờ liên quan đến việc vay tiền, các đoạn clip camera, các đoạn ghi âm đối tượng hăm dọa, ép trả nợ để làm rõ, xử lý.

- Người dân chủ động tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” tại địa phương cư trú. Tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động “tín dụng đen”.

**7. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em**

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là một vấn đề được xã hội quan tâm. Nạn nhân chủ yếu là các em gái dưới 16 tuổi, xâm hại tình dục trẻ em gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển lành mạnh về thể chất cũng như các vấn đề về tâm sinh lý của trẻ. Các em có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến việc học tập, có thể dẫn đến mất khả năng sinh sản hoặc bị tử vong do tai biến trong quá trình nạo phá thai, hút thai... Đa phần các em bị xâm hại tình dục thường là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ít quan tâm, giáo dục con cái.

*\* Nguyên nhân*

- Nhận thức của một số thanh thiếu niên về pháp luật trong lĩnh vực xâm hại thân thể, nhất là những hành vi về lạm dụng tình dục trẻ em còn hạn chế; không được giáo dục giới tính sớm, đầy đủ.

- Một số trẻ em ham chơi, nghỉ học sớm, chưa có ý thức phòng ngừa, thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội để tự bảo vệ mình nên dễ bị rù rê, lôi kéo, bị xâm hại tình dục và sa vào các tệ nạn xã hội.

- Một số bậc cha mẹ chưa có biện pháp giáo dục trẻ phù hợp, chưa thật sự quan tâm đến giờ giấc, đi lại, sinh hoạt của trẻ, thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, thiếu sự quan tâm vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ. Một số gia đình, cha mẹ lo việc mưu sinh nên không dành thời gian quan tâm giáo dục con

cái, dễ mặc cho các em tự do học tập, sinh hoạt hoặc để trẻ ở nhà một mình dẫn đến không biết cách tự bảo vệ mình, dễ trở thành nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục; đặc biệt là nhóm tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi thường có bạn trai và đi chơi mà gia đình không quản lý.

- Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, các em dễ dàng tiếp xúc với các nội dung xấu, nhạy cảm, phim ảnh đồi trụy dẫn đến bị ảnh hưởng về nhân cách, đạo đức, muốn khám phá, thể hiện bản thân.

- Việc xử lý các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em thường khó khăn, đa số các trường hợp được phát hiện muộn, trẻ em giấu giếm gia đình.

\* *Đối tượng*: Là bạn bè, hàng xóm, người quen biết, thậm chí có trường hợp là người thân trong gia đình như: cha dượng, cậu ruột, cha ruột..., hoặc người lạ, trong đó tập trung chủ yếu vào các đối tượng:

- Đối tượng có tiền án, tiền sự về xâm hại tình dục, giao cấu, dâm ô với trẻ em; hiếp dâm, cưỡng dâm, quấy rối tình dục.

- Đối tượng có biểu hiện dụ dỗ, lợi dụng trẻ em vào mục đích cá nhân, nhất là số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự chăm sóc, giám sát của người lớn.

- Đối tượng có biểu hiện dụ dỗ, quan hệ yêu đương với trẻ em, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình.

- Đối tượng thường xuyên lạm dụng rượu bia, sử dụng chất ma túy, thường xuyên tiếp xúc với phim ảnh, văn hóa phẩm đồi trụy và có biểu hiện quan hệ thân thiết, gần gũi với trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục.

\* *Phương thức, thủ đoạn hoạt động*: Các đối tượng thường kết bạn, trò chuyện với trẻ em qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, Viber... để làm quen, yêu đương trai gái hoặc lợi dụng vào sự tin tưởng, sự ảnh hưởng của mình để cho tiền, quà, bao ăn uống, giúp đỡ về vật chất, tinh thần... để dụ dỗ từ đó các em mất cảnh giác và bị xâm hại tình dục.

\* *Biện pháp phòng ngừa*

- Không nên gửi trẻ em gái cho người lạ, đặc biệt là người khác giới, trông giữ hộ.

- Không để trẻ ở nhà một mình.

- Quan tâm quản lý giờ học và giờ nghỉ của trẻ.

- Không để trẻ đi chơi một mình, đặc biệt là đến những nơi vắng vẻ ít người qua lại hoặc khi trời tối.

- Hạn chế việc để trẻ em gái đi chơi riêng với bạn trai.

- Thường xuyên giáo dục giới tính cho trẻ; hướng dẫn biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục cho trẻ em gái, nhất là lứa tuổi dậy thì khi rơi vào tình huống nguy hiểm, bị các đối tượng xâm hại tình dục như: kêu to cho người khác biết; bình tĩnh xử lý khôn khéo để thoát khỏi sự thô bạo, không uống rượu bia say, không xem phim kích dục với bạn trai.../.